

ด่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๐๑๗.๕/ว ๑๙๒๗๖



ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
ถนนราชวิถี พบ ๗๖๐๐๐

๒๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (ฝ่ายทหาร) รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี (ศรชล.) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๗๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

จังหวัดเพชรบุรี ได้รับโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐ / ว ๗๖๕๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับมาตรการรณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับฝ่ายปกครอง สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑) สำรวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ และจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย ให้เน้นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

๒) ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้เลิกแรงงานต่างด้าว ออกจากงาน และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยาก

๓) ให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวดูแลแรงงาน และจัดระบบความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไป

๔) กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี ให้จัดสถานที่ควบคุม ดูแล ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร.๐-๓๒๕๑-๑๖๕๕ ต่อ ๑๐๔



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๓๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๖๔๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการจากการประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับมาตรการณรงค์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเป็นการดำเนินชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กรณีจะพิจารณาใช้มาตรการที่เข้มงวด เช่น การปิดร้านค้า หรือสถานประกอบการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอย่างรอบด้าน

๒. ให้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการ ดังนี้

๑) สสำรวจ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อจัดระบบแรงงานทุกประเภทให้เรียบร้อย

๒) ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนก จนเป็นเหตุให้ไล่แรงงานต่างด้าวออกจากงาน และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนี จนทำให้ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ยาก

/๓) ให้สถาน...

๓) ให้สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวดูแลแรงงาน และจัดระบบความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่ต่อไป

๔) กรณีพบแรงงานต่างด้าวหลบหนี ให้จัดสถานที่ควบคุม ดูแล ให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) จึงขอให้จังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไป



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มท. (สนผ.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘